

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BA ĐÌNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUẬN ANH HÙNG CỦA THỦ ĐÔ ANH HÙNG

THU HUỆ - DUY THI

Quận Ba Đình có diện tích là 9,29 km²; dân số: 24 vạn người; gồm 12 phường. Đảng bộ quận Ba Đình là Đảng bộ lớn, có tổng số 13.372 đảng viên, sinh hoạt ở 122 tổ chức cơ sở Đảng (47 đảng bộ, 75 chi bộ). Trong đó, đảng viên khối phường là 9.696 đảng viên. Trên địa bàn Quận có nhiều cán bộ nghỉ hưu cư trú, đảng viên hưu trí chiếm 65,5% đảng viên toàn Đảng bộ, số đảng viên được miễn sinh hoạt là 1.476 đồng chí, chiếm 11%.

Để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua, Đảng bộ tập trung thực hiện giải pháp then chốt là công tác xây dựng Đảng và giải pháp động lực là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, trước hết, Đảng bộ tập trung quán triệt kịp thời nghị quyết của các cấp, các chương trình công tác của Thành uỷ, Quận uỷ, thực hiện gắn học tập nghị quyết với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với đơn vị, cơ sở. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tư tưởng Hồ Chí Minh giỏi. Tập trung quán triệt các nghị quyết về xây dựng Đảng, giúp đảng viên nắm vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng... Công tác tuyên truyền, giáo dục làm tốt đã tăng cường trang bị về lý luận chính trị,

củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, tạo đồng thuận xã hội trong công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo chủ trương, kế hoạch của Trung ương, Thành uỷ, trong những năm qua, Đảng bộ quận Ba Đình tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiểm tra việc thực hiện qui định những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kỷ luật; làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2003, các cấp uỷ và tổ chức Đảng trong Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 14 trường hợp, 11 vụ khiếu nại tố cáo của tổ chức, đảng viên được giải quyết. Toàn quận đã giải quyết được 301/407 đơn thư.

Xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở Đảng trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, mối gắn bó máu thịt Đảng - dân, Đảng bộ chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đảng, vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ với cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Công tác này được nâng lên một bước cao hơn từ khi thực hiện Chuyên đề 04 - CD/QU, ngày 15 - 12 - 2001 về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên giai đoạn 2001 - 2005" của Quận uỷ. Đảng bộ tập trung nghiên cứu đặc điểm của chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, từ

đó để xuất mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp. Do vậy, các tổ chức Đảng được tăng cường về tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu.

Cấp uỷ các cấp không ngừng được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng qua các kỳ đại hội, đoàn kết thống nhất ngày càng được củng cố. Qua đại hội nhiệm kỳ 2003- 2005, các tổ chức cơ sở Đảng đã bầu được 401 cấp uỷ, nữ chiếm 26%, độ tuổi dưới 35 chiếm 8,2%, số có trình độ đại học, cao đẳng là 92%. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ 12 phường đã bầu được 1152 đồng chí vào chi uỷ khoá 2003 – 2004. Hàng năm, Đảng bộ tổ chức tốt hội thi bí thư chi bộ giỏi. Qua thực hiện Chuyên đề 04, nhận thức của các cấp về vai trò, tầm quan trọng của cấp uỷ đối với công tác lãnh đạo của chi bộ, đặc biệt là vai trò của đồng chí bí thư chi bộ được nâng lên. Quá trình chuẩn bị nhân sự cấp uỷ được các tổ chức Đảng thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giới thiệu được những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, được đảng viên và quần chúng tin nhiệm tham gia cấp uỷ.

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và toàn diện, thông qua sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Quyết định 19 về những điều đảng viên không được làm. Do số đảng viên chi bộ khu dân cư cao tuổi, sức yếu là khá lớn nên chỉ có gần 40% đảng viên được phân công nhiệm vụ. Tuy vậy, đội ngũ đảng viên cao tuổi vẫn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, vận động, giáo dục nhân dân, gia đình và xã hội thực hiện tốt đường lối chính sách, pháp luật.

Việc thực hiện Quyết định 76 – QĐ/TW của Ban bí thư về việc đảng viên giữ mối liên lạc với chi uỷ, đảng uỷ địa phương đã trở thành nề nếp. Trong hai năm 2002 - 2003, toàn Đảng bộ đã giới thiệu 4699 đảng viên về giữ mối liên lạc với cấp uỷ nơi cư trú; tiếp nhận gần 10.000 đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại địa phương. Công tác quản lý đảng viên được thực

hiện chặt chẽ, toàn diện đã nắm chắc tình hình biến động về số lượng, diễn biến tâm lý, tư tưởng của đảng viên. Đồng thời, Đảng bộ cũng chú ý thực hiện tốt chính sách, quy định đối với đảng viên. Trong hai năm qua, Quận uỷ đã tổ chức trọng thể lễ trao Huy hiệu 70, 60, 50, 40 năm tuổi Đảng cho 648 đồng chí. Công tác đánh giá phân loại đảng viên hằng năm được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Công tác bồi dưỡng quần chúng tích cực để phát triển đảng viên mới được thực hiện thường xuyên. Trong hai năm 2002- 2003, Đảng bộ đã mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.188 quần chúng; kết nạp được 577 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 568 đồng chí; mở 5 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 467 đảng viên dự bị. Công tác đảng viên vừa đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng vừa chú ý phong trào thi đua, phấn đấu trưởng thành về chính trị của quần chúng.

Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tập trung lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua hướng vào những mục tiêu cụ thể, những nhiệm vụ trọng tâm của Quận, Thành phố, như thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân, vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các tầng lớp, giới với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Thanh niên tình nguyện”, “Phòng chống ma tuý từ gia đình”, “Người tốt việc tốt”... Do làm tốt công tác thi đua nên đã động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng, khơi dậy được khí thế sôi nổi, hào hứng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong Quận.

Trong năm 2003, nhiệm vụ trọng tâm được Thành phố xác định là năm tiếp tục giải phóng mặt bằng, năm giao thông kỷ cương, văn minh đô thị và tiếp tục lộ trình 10 năm xây dựng Thủ đô văn minh, hướng tới kỷ niệm 1000 năm

Thăng Long - Hà Nội, năm diễn ra Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á - SEAGAMES 22. Đảng bộ đã lãnh đạo Quận đẩy mạnh phong trào thi đua làm động lực để phát triển toàn diện. Năm 2004, Đảng bộ tập trung lãnh đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn cho Hội nghị ASEM và dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô.

Trên lĩnh vực kinh tế, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Quận vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Giá trị công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 251 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch, tăng 30,4% so với năm 2002. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 114%, thu thuế do Quận đảm nhiệm đạt 120% kế hoạch. Quận duy trì có nền nếp và thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại, xây dựng chợ “an toàn, văn minh, hiệu quả”, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, quản lý nhà nước đối với sản xuất kinh doanh.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hoá được đẩy mạnh tạo bước phát triển toàn diện. Đảng bộ tập trung tuyên truyền, cổ động nhân dịp các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá. Chính quyền đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể xã hội phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm, lành mạnh; đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao. Phong trào đạt kết quả lớn, trong năm 2003 đã có 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá trên 98% số gia đình đăng ký; 35% tổ dân số đạt tiêu chuẩn văn hoá.

Chủ trương xã hội hoá giáo dục được thực hiện rộng rãi, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp văn hoá - giáo dục, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục thường xuyên được tăng cường.

Công tác dân số, gia đình và trẻ em được Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội quan tâm. Tỷ suất sinh giảm xuống còn 0,01%, tỷ lệ bà mẹ sinh con thứ ba trở lên còn 0,67%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2003 là 1,238%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng là 9,35%.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện được đẩy mạnh, cuốn hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tham gia. Riêng năm 2003, toàn Quận đã đóng góp vào quỹ tình nghĩa 726 triệu đồng, xây mới, sửa chữa 45 căn nhà cho gia đình chính sách.

Công tác giải phóng mặt bằng được các cấp uỷ, chính quyền chủ động, sáng tạo chỉ đạo thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức quần chúng tham gia. Năm 2003, Quận đã thực hiện 10 dự án, thu hồi gần 600 nghìn m², đền bù gần 200 tỷ đồng cho hơn 1 nghìn hộ dân. Với thành tích về giải phóng mặt bằng quận Ba Đình là đơn vị đầu tiên được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội đạt được nhiều tiến bộ. Quận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động đối nội và đối ngoại diễn ra trên địa bàn.

Với thành tích toàn diện trên các mặt, năm 2003, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình được đón nhận 14 Huân chương Lao Động, 1 Huân chương chiến công, 12 Bằng khen của Chính phủ và hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp, bộ, ban, ngành...

Tự hào và trách nhiệm, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực và hiệu quả theo lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng quận Ba Đình ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quận Ba Đình lịch sử - Quận Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.